



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันอังคารที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สาธิต มศว ประธานมิตรปรับหลักสูตร เน้นสร้างหลักสูตรภาษาจีนหวังปั้นเก้าแก่น้อย

นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ผอ.ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประธานมิตรเปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิต มศว ประธานมิตร มีนโยบายในการมุ่งสร้างเยาวชนให้มีทักษะทางภาษา คอมพิวเตอร์และแอนิเมชัน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่มีความสนใจทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ และแอนิเมชัน เข้าสู่นายงานใน 3 ส่วน คือ 1.เป็นผู้รับจ้าง 2.เป็นผู้ประกอบการ และ 3.ตัวแทนจำหน่าย และติดต่อกับต่างประเทศ สาธิตประธานมิตรอยากสร้างเยาวชนเพื่อออกมาเป็นผู้ประกอบการและตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 เป็นนักธุรกิจ อีกทั้งเด็กๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องสืบทอดกิจการของครอบครัว ดังนั้นโรงเรียนจึงอยากปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้และสนใจงานทางด้านธุรกิจ

นายพูลศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ร.ร.สาธิต มศว ประธานมิตร จะทำสร้างหลักสูตรแอนิเมชัน เพื่อให้เขาเติบโตเป็นนักปฏิบัติและเป็นผู้ประกอบการรายย่อย จะทำความร่วมมือกับบริษัทอิมเมจแม็ก เราต้องการทำให้เด็กมองเห็นภาพของการเรียนและลงมือปฏิบัติได้จริง เป็นการเรียนเพื่อชีวิตจริง การเรียนในลักษณะนี้เป็นการเรียนที่ไม่สูญเปล่า แทนการเรียนในลักษณะเดิมๆ ที่เน้นแต่คะแนนหรือเกรดเพียงอย่างเดียว แต่ทำอะไรไม่เป็น ขณะเดียวกัน ในปัจจุบัน ร.ร.สาธิต มศว ประธานมิตร เปิดหลักสูตรภาษาจีนและทำความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อปั้นให้นักเรียนออกมาเป็นนักธุรกิจในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้เซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยป๋ากิงยูเนี่ยน ประเทศจีน เพื่อให้นักเรียนเรียนภาษาจีนและสามารถไปเรียนต่อในคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยป๋ากิงยูเนี่ยน นอกจากนี้ยังไปเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จอร์จทาวน์อีกด้วย เพราะเราต้องการให้นักเรียนมีเป้าหมายว่าถ้าเรียนในหลักสูตรนี้ อนาคตจะออกมาเป็นอะไร และมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่สำคัญเชื่อว่าหลักสูตรที่ร.ร.สาธิตมศว ประธานมิตร ทำขึ้นนั้นจะสร้างนักธุรกิจได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจกับประเทศจีน

หน้า 25